

PTTEPจับตากรา3พันน้ำมัน-โครงการบงกชต้น

ทันหุ้น - PTTEP วอลุ่มเทรดคึกคัก จับตามูลงานไตรมาส 3/2561 กำไรฟื้นตัว รับอานิสงส์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงและเตรียมบุกรายได้จากโครงการบงกชเพิ่มขึ้น → → → **อ่านหน้า 8**



PTTEP (ต่อจากหน้า 1)

ด้านผู้บริหาร "สมพร วงศ์พิชญ์" ปลัดบริษัทติดอันดับดัชนี DJSI ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว

ราคาหุ้นบริษัท ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP วานนี้ (13 ก.ย. 61) ปิดที่ระดับ 148 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 4.96% ระหว่างวันปรับขึ้นสูงสุดที่ 149.50 บาทและต่ำสุดที่ 141.50 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่ 4,223.63 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์เอสแอล จำกัด ระบุว่า แนวโน้มผลประกอบการของ PTTEP ในช่วงไตรมาส 3/2561 คาดว่าไร้อุปสรรคกับฟื้นตัว จากผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่ลดลง ตามทิศทางของค่าเงินบาทที่เริ่มทรงตัว ขณะที่กำไรปกติยังสามารถทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าในระดับสูงต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในไตรมาส 3/2561 ยังทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า

ขณะที่บริษัทคาดว่า ราคาขายก๊าซจะไม่ต่ำกว่า 6.5 ดอลลาร์ต่อ MMBTU ทำให้คาดว่าจะเห็นราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 46.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงไตรมาส 2/2561 ที่ผ่านมา ด้านยอดขายได้ประโยชน์จากการรับรู้รายได้จากโครงการบงกชที่เพิ่มขึ้น จากการที่ PTTEP ซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม 22.22% คาดว่ายอดขายไตรมาส 3/2561 จะอยู่ที่ 308 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.4% จากยอดขายเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 เป็นปัจจัยบวกต่อกำไรจากการดำเนินงานปกติ

● ราคาน้ำมันหนุน

ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 ถึงปี 2562 จากข้อจำกัดด้านการผลิตของประเทศในกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะในลิเบีย เวเนซุเอลา และอิหร่าน ทั้งปัญหาจากการคว่ำบาตรของสหรัฐ และปัญหาด้านการผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอิหร่าน จากการที่สหรัฐประกาศ

คว่ำบาตรรอบใหม่ ตลาดคาดว่าผลกระทบการส่งออกน้ำมันของประเทศประมาณ 0.8-1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำให้อุปทานในปี 2562 ถูกคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 99 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2562 ถูกประเมินไว้ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 100 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ที่มา : IEA) ปัจจัยบวกดังกล่าวเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ำมันดิบ ซึ่งฝ่ายวิจัยประเมินไว้ในปี 2561-2562 ที่ระดับ 65 และ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังคงแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 155 บาท

● ติดอันดับ DJSI

นายสมพร วงศ์พิชญ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.สำรองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP กล่าวว่า บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

การประกาศรายชื่อสมาชิกของ DJSI ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ เทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว

"ความสำเร็จในการได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทและพนักงานมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี"